

**สาระ:** ลูกๆ ที่แสนหวาน ลูกคือเครื่องมือเพื่อก่อตั้งความสงบ ดังนั้นลูกต้องอยู่อย่างมีความสงบอย่างมากๆ ขอให้คงอยู่ในสติปัญญาของลูกว่า ลูกคือลูกๆ ที่ได้รับการนำมาเลี้ยงดูของพ่อและดังนั้นลูกจึงเป็นพี่น้องหญิงชาย

**คำถาม:** ผู้ใดที่ลูกจะเรียกว่าอุทิศตนอย่างสมบูรณ์และอะไรที่บอกสิ่งนั้น ?

**คำตอบ:** “ผู้ที่อุทิศตนอย่างสมบูรณ์” คือผู้ที่สติปัญญาของเขาสำนึกรู้ว่าเขากำลังได้รับการหล่อเลี้ยงจากแม่และพ่อที่เป็นพระเจ้า พวกเขาพูดว่า: บาบ่า ทั้งหมดนี้เป็นของท่าน ท่านหล่อเลี้ยงเรา แม้ว่าบางคนอาจมีงานทำ พวกเขาเข้าใจว่าทุกสิ่งเป็นไปสำหรับباب่า พวกเขาเฝ้าแต่ช่วยเหลือพ่อและเป็นไปด้วยสิ่งนั้นที่ธุรกิจทั้งหมดของไฟบุชายัญที่ใหญ่โตเช่นนั้นดำเนินไปและทุกคนได้รับการหล่อเลี้ยงจากสิ่งนั้น ลูกๆ เช่นนั้นคือผู้ที่มีสติปัญญาที่อุทิศแล้ว พร้อมกันกับสิ่งนั้น ในการที่จะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง ลูกต้องศึกษาเล่าเรียนและสอนผู้อื่นด้วยเช่นกัน ขณะที่ทำทุกสิ่งสำหรับการหาเลี้ยงชีพของร่างกายนั้น ลูกต้องจดจำแม่และพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดในทุกกลมหายใจ

**เพลง:** ขอคารวะต่อชีวา...

โอม ซานติ เพลงนี้เป็นเพลงของการสรรเสริญ ในความเป็นจริงคำสรรเสริญทั้งหมดเป็นของพระเจ้า ผู้ที่สูงที่สุดเหนือสิ่งใด ผู้ที่ลูกๆ รู้จัก ทุกคนในทั้งโลกมารู้จักผ่านลูกๆ ว่าท่านคือแม่และพ่อของพวกเรา เวลานั้นลูกกำลังนั่งอยู่ในครอบครัวกับแม่และพ่อ ศรีภรรยาไม่สามารถเรียกว่าแม่และพ่อ แม้ว่าเราได้อยู่กับเขา ทั้งสองยังคงไม่สามารถเรียกว่าแม่และพ่อเพราะว่าพวกเขาคือเจ้าชายและเจ้าหญิง มีความผิดพลาดนี้ในคัมภีร์ เวลานั้นพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดบอกลูกถึงสาระของคัมภีร์ทั้งหมด เวลานั้น ลูกๆ เท่านั้นที่กำลังนั่งอยู่เบื้องหน้าท่านเป็นการส่วนตัว แม้ว่าลูกบางคนอยู่ไกลออกไป พวกเขาที่กำลังรับฟังเช่นกัน พวกเขาเห็นว่าแม่และพอล้างอธิบายแก่พวกเขาถึงความลับของตอนเริ่ม ตอนกลางและตอนจบของโลกและกำลังชี้ให้พวกเขาเห็นหนทางและวิธีการเพื่อความสงบอย่างสม่ำเสมอ นี่เป็นเหมือนบ้านอย่างแท้จริง ลูกบางคนอยู่ที่นี้และมากมายอยู่ภายนอก นี่คือสิ่งสร้างใหม่ที่เกิดจากปากของบราห์มา และนั่นคือสิ่งสร้างเก่า ลูกๆ รู้ว่าباب่าได้มาเพื่อทำให้ลูกมีความสุขอย่างสม่ำเสมอ พ่อแม่ทางร่างนั้น เลี้ยงดูลูกและพาเขาไปโรงเรียนด้วยเช่นกัน ที่นี้ พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดกำลังสอนพวกเราและกำลังหล่อเลี้ยงพวกเราด้วยเช่นกัน เวลานั้นลูกไม่มีผู้ใดนอกจากผู้เดียว แม่และพ่อเข้าใจด้วยเช่นกันว่าลูกคือลูกๆ ของเขา ในครอบครัวทางโลกจะมีลูกถึง 10-15 คน ในบรรดาลูกเหล่านั้น 2-3 คนจะแต่งงาน ลูกทั้งหมดที่กำลังนั่งอยู่ที่นี้คือลูกของباب่า ลูกทั้งหมดที่กำลังจะถูกสร้างขึ้น ก็จะถูกสร้างผ่านปากดอกบัวของบราห์มา ในภายหลัง จะไม่มีลูกๆ ที่ถูกสร้างขึ้นอีกต่อไปเพราะว่าทุกคนต้องกลับบ้าน ผู้นี้คือแม่บุญธรรมผู้ที่เป็นเครื่องมือ สิ่งเหล่านี้คือประเด็นที่น่าอัศจรรย์อย่างมาก เป็นที่แน่นอนว่าลูกของบุคคลที่ยากจนจะรู้ว่าพ่อของเขานั้นยากจนและลูกของพ่อที่ร่ำรวยจะรู้ว่าพ่อของเขานั้นร่ำรวย มีแม่และพ่อมากมาย ที่นี้ผู้เดียวนั้นคือแม่และพ่อของทั้งโลก ลูกทั้งหมดรู้ว่าลูกได้ถูกนำมาเลี้ยงดูผ่านปากของผู้นี้ผู้เดียวนั้นคือแม่และพ่อเหนือโลกของเรา ท่านเข้ามาในโลกเก่าเมื่อผู้คนนั้นไม่มีความสุขอย่างมากๆ ลูกรู้ว่าลูกได้รับการนำมาเลี้ยงดูโดยแม่และพ่อเหนือโลกนั้น พวกเราทั้งหมดคือพี่น้องหญิงชาย พวกเราไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด ดังนั้นพี่น้องหญิงชายควรจะอ่อนหวาน สูงศักดิ์ เต็มไปด้วยความรู้ มีความสงบและมีความปิติอย่างมาก เมื่อลูกกำลังก่อตั้งความสงบ ลูกต้องอยู่อย่างมีความสงบอย่างมาก ลูกควรมีสิ่งนี้ในสติปัญญาของลูกว่า ลูกคือลูกบุญธรรมของพ่อเหนือโลก ลูกได้มาจากอาณาเขตสูงสุด ผู้นั้นคือดาต้าผู้เป็นปู่ ดาต้านี้(บราห์มา)หมายถึงพี่ชายอาวุโส ผู้ที่อุทิศตนอย่างสมบูรณ์จะเข้าใจว่าพวกเขา กำลังได้รับการหล่อเลี้ยงจากพ่อแม่ที่เป็นพระเจ้า: บาบ่า ทั้งหมดนี้คือของท่าน ท่านกำลังหล่อเลี้ยงเรา ทุกคนได้รับการหล่อเลี้ยงจากลูกๆ ผู้ที่อุทิศตนเองอย่างสมบูรณ์ แม้ว่าบางคนอาจจะมึนงงทำ พวกเขาเข้าใจว่าทุกสิ่งเป็นไปสำหรับباب่าและดังนั้นพวกเขาเฝ้าแต่ช่วยเหลือพ่อ มิฉะนั้นธุรกิจของยักษ์จะดำเนินไปอย่างไร? ราชาและราชินีนั้นเรียกว่าแม่และพ่อด้วยเช่นกัน แต่พวกเขายังคงเป็นแม่และพ่อทางร่าง มีคำกล่าวไว้ว่า: ราชาเป็นผู้เป็นแม่ ราชาผู้เป็นพ่อ ผู้เดียวนั้นไม่มีขีดจำกัด ลูกรู้ว่าลูกกำลังนั่งอยู่กับแม่และพ่อ ลูกรู้ด้วยเช่นกันว่ามากเท่าที่ลูกศึกษาและสอนผู้อื่น ลูกจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงมากตามนั้น พร้อมกันกับสิ่งนั้น ลูกต้องทำการกระทำสำหรับการหาเลี้ยงชีพของร่างกายของลูกด้วยเช่นกัน ดาต้านี้แก่ชรา ชีพบาบาจะไม่ม้วนเรียกได้ว่าแก่หรือหนุ่ม ท่านนั้นไม่มีตัวตน ลูกรู้ด้วยเช่นกันว่าพ่อที่ไม่มีตัวตนได้นำเราดวงวิญญาณมาเลี้ยงดู และแล้วมีบราห์มานี้ในรูปที่มีตัวตน พวกเราดวงวิญญาณพูดว่าพ่อได้ทำให้เราเป็นของท่าน และ

แล้วเมื่อลูกลงมา ลูกจะพูดว่าลูกพี่น้องหญิงชายได้ทำให้บราห์มาเป็นของลูก ชีพบาบาพูดว่า: ลูกกลายเป็นสิ่งสร้างที่เกิดจากปากผ่านพ่อบราห์มา บราห์มาพูดด้วยเช่นกันว่า: ลูกกลายเป็นลูกๆ ของพ่อ ลูกบราห์มามีสิ่งนั้นในสติปัญญาของลูก ในทุกลมหายใจ ว่าผู้นี้คือพ่อของลูกและผู้นั้นคือปู่ของลูก ลูกแม้กระทั่งจดจำปู่ของลูกมากกว่าพ่อของลูก ผู้คนเหล่านั้นต่อสู้กับพ่อของเขาเพื่อประกาศสิทธิในทรัพย์สมบัติของเขาจากปู่ ลูกเองก็ต้องพยายามที่จะประกาศสิทธิในมรดกที่ยิ่งใหญ่กว่าที่พ่อประกาศสิทธิจากปู่ด้วย เมื่อบาบาถาม ลูกทั้งหมดก็พูดว่าลูกจะแต่งงานกับนารายณ์ คนใหม่บางคนที่เคยมานั้นไม่สามารถอยู่อย่างบริสุทธิ์และจะไม่ยกมือของเขา พวกเขาจะพูดว่ามายานี้มีพลังอย่างมาก พวกเขาไม่สามารถพูดว่าพวกเขาจะแต่งงานกับศรีนารายณ์หรือศรีลักษมี เมื่อบาบากำลังพูดกับลูกเป็นการส่วนตัว พรอทของความสุขของลูกก็สูงขึ้นอย่างมาก เมื่อสติปัญญาของลูกนั้นสดชื่น ลูกมีประสบการณ์ของความซาบซึ้ง และแล้ว ลูกบางคนก็สามารถที่จะเก็บความซาบซึ้งนั้นไว้อย่างถาวรในขณะที่สำหรับผู้อื่นความซาบซึ้งนั้นลดลง ลูกต้องจดจำพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ลูกต้องจดจำ 84 ชาติเกิดของลูกและอาณาจักรของผู้ปกครองโลกด้วยเช่นกัน ผู้ที่ไม่เชื่อในสิ่งนี้จะไม่สามารถจดจำบาบา แล้วบัพดาตาก็เข้าใจว่า ถึงแม้พวกเขาพูดว่า “บาบา บาบา” พวกเขาก็ไม่ได้จดจำพ่ออย่างแท้จริง พวกเขาไม่มีค่าควรแก่การแต่งงานกับลักษมีหรือนารายณ์ กิจกรรมของพวกเขาเป็นเช่นนั้น! พ่อรู้สิ่งซึ่งอยู่ภายในทุกคนและเข้าใจถึงสติปัญญาของทุกคน ที่นี่ไม่ใช่เรื่องของคัมภีร์ พ่อมาและสอนราชาโยคะแก่ลูกและนั่นเรียกว่ากิตะ ผู้คนของศาสนาที่เล็กกว่าก็สร้างคัมภีร์ของตนเองและพวกเขาก็เฝ้าแต่ศึกษาคัมภีร์เหล่านั้น บาบาไม่ได้ศึกษาคัมภีร์ พ่อพูดว่า: ลูกๆ พ่อได้มาเพื่อชี้หนทางไปสวรรค์แก่ลูก เช่นที่ลูกมาอย่างปราศจากร่าง ดังนั้นลูกก็ต้องกลับไปอย่างปราศจากร่าง ลูกต้องสลัดทิ้งร่างของลูกและบัญญัติกรรมทั้งหมดของร่างกายเพราะร่างกายนั้นเป็นเหตุของความทุกข์ หากลูกมีความเจ็บป่วยและลูกไม่สามารถที่จะไปยังชั้นเรียน นั่นก็คือบ่วงพันธะของร่างกาย ลูกจำเป็นต้องมีสติปัญญาที่มีพลังและดีมากสำหรับสิ่งนี้ ก่อนอื่นใด ต้องมีศรัทธาว่าอย่างแท้จริงที่บาบาสร้างสวรรค์ แต่ในเวลานี้เป็นนรก เมื่อบุคคลตาย ผู้คนก็พูดว่าเขาได้ไปสวรรค์แล้ว ดังนั้น อย่างแน่นอนที่เขาต้องได้อยู่ในนรก ลูกเข้าใจสิ่งนี้ในเวลานี้เพราะว่าลูกมีสวรรค์อยู่ในสติปัญญาของลูก บาบาอธิบายแก่ลูกในวิธีใหม่ทุกวัน ดังนั้น สิ่งนี้ได้นั่งอยู่ในสติปัญญาของลูกอย่างดีมาก แม่และพ่อของเรานั้นไม่มีขีดจำกัด ดังนั้น ก่อนอื่นใด สติปัญญาต้องไปสู่เบื้องบนอย่างสมบูรณ์ แล้วลูกจะพูดว่า: เวลานี้ บาบาอยู่บนภูเขาอาบู ผู้คนไปในการจาริกแสวงบุญสู่วัดบาดรินาด (พระเจ้าเป็นเจ้าผู้ที่เปลี่ยนแปลง) ที่อยู่สูงขึ้นไป ไกด์ก็พาลูกไปที่นั่น บาดรินาดเองไม่ได้มาเพื่อพาลูกไปที่นั่น ผู้คนกลายเป็นไกด์ ที่นี่ ชีพบาบาตัวทำนอง มาจากอาณาเขตสูงสุด ท่านพูดว่า: โอ้ ดวงวิญญาณ ลูกต้องสลัดทิ้งร่างนั้นและไปสู่ดินแดนของชีวา อย่างแน่นอนที่ลูกต้องจดจำเป้าหมายนั้นที่ลูกต้องไป เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ที่บาดรินาด(รูปบูชา) จะมาในรูปที่มีชีวิตและพาลูกๆ กลับไปกับเขา เขาคือผู้อาศัยของสถานที่นี้ พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดพูดว่า: พ่อคือผู้อาศัยของอาณาเขตสูงสุด พ่อได้มาเพื่อพาลูกกลับไปสู่อาณาเขตสูงสุด กฤษณะไม่สามารถพูดสิ่งนี้ รูดร้าชีพบาบาพูดว่า: ไฟบุชายัญของความรู้ได้ถูกสร้างขึ้น ในกิตะเช่นกันที่รูดร้าได้รับการเอ่ยถึง พ่อทางจิตนั้นพูดว่า: จดจำพ่อ พ่อสอนลูกถึงการจาริกแสวงบุญในวิธีที่ฉลาดเพื่อที่ว่าเมื่อการทำลายล้างเกิดขึ้นลูกๆ ดวงวิญญาณจะสลัดทิ้งร่างกายของลูกและไปหาพ่อโดยตรง แล้วดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์จะต้องการร่างกายที่บริสุทธิ์ แต่สิ่งนั้นจะสามารถเกิดขึ้นเมื่อโลกเก่านี้ใหม่ เวลานี้ดวงวิญญาณทั้งหมดจะกลับไปกับบาบาเช่นฝูงยุง และเหตุนี้เองพ่อนั้นเรียกว่าคนพายเรือด้วยเช่นกัน นี่เป็นเพราะว่าพ่อพาลูกข้ามฝากไปจากมหาสมุทรแห่งยาพิษนี้ไปสู่มหาสมุทรด้านนั้น กฤษณะไม่สามารถเรียกว่าคนพายเรือ พ่อเองพาลูกออกไปจากโลกของความทุกข์นี้ไปสู่โลกของความสุข บารัตนี้เคยเป็นดินแดนของวิษณุ อาณาจักรของลักษมีและนารายณ์ เวลานี้เป็นดินแดนของราวัน ลูกควรจะต้องแสดงให้เห็นรูปภาพของราวัน ลูกต้องใช้รูปภาพอย่างมากมาย ลูกๆ ดวงวิญญาณเป็นเช่นไร ดวงวิญญาณของบาบาก็เป็นเช่นนั้นเช่นกัน เป็นเพียงว่า ก่อนหน้านี้ ลูกไม่ได้มีความรู้ พ่อคือมหาสมุทรแห่งความรู้ ผู้ที่ไม่รู้จักผู้สร้างหรือสิ่งสร้างนั้นเรียกว่าโง่เขลา ผู้ที่มาเพื่อที่จะรู้จักผู้สร้างและสิ่งสร้างจากผู้สร้างนั้นกล่าวได้ว่ากระจางในความรู้ ลูกได้รับความรู้ที่นี้ ไม่ใช่ในยศของ ผู้คนเหล่านั้นพูดว่าพระเจ้าคือนายของโลก ผู้คนจดจำนายผู้นั้นอย่างไรก็ตาม เป็นลักษมีและนารายณ์ผู้ที่กลายเป็นนายของโลก ชีพบาบาที่ไม่มีตัวตนไม่กลายเป็นนายของโลก ดังนั้น ลูกต้องถามพวกเขาว่า ผู้เป็นนายนั้นไม่มีตัวตนหรือมีตัวตน? ผู้ที่ไม่มีตัวตนไม่สามารถเป็นนายของโลกที่มีตัวตน พ่อคือนายของบราห์มันด์ พ่อมาและทำให้โลกที่ไม่บริสุทธิ์นั้นบริสุทธิ์ พ่อเองนั้นไม่กลายเป็นนายของโลกที่บริสุทธิ์ เป็นลักษมีและนารายณ์ผู้ที่กลายเป็นนายของโลกนั้นและเป็นพ่อผู้ที่ทำให้พวกเขาเป็นเช่นนั้น สิ่งเหล่านี้คือประเด็นที่ลึกซึ้งอย่างมากที่ต้องเป็นที่เข้าใจ เมื่อพวกเราดวงวิญญาณอาศัยอยู่ในธาตุบราห์ม พวกเราคือนายของบราห์มันด์ ราชาและราชินีจะพูดว่าพวกเขาคือนายของบารัตและดังนั้นผู้คนของพวกเขาก็พูดด้วยเช่นกันว่าพวกเขาคือผู้เป็นนาย พวกเขาอาศัยอยู่ที่นั่นเช่นกัน ในทำนองเดียวกัน พ่อคือนายของบราห์มันด์และพวกเราคือผู้เป็นนายเช่นกัน บาบาмаและสร้างโลกมนุษย์ใหม่ ท่านพูดว่า: พ่อไม่ได้ต้องการที่จะปกครองโลกนี้ พ่อไม่กลายเป็นมนุษย์ พ่อได้ยืมร่างนี้มาใช้ พ่อสอนราชาโยคะแก่ลูกเพื่อที่จะทำให้ลูกเป็นนายของโลก ตามที่ลูกทำความเพียรพยายามมากเท่าใด ดังนั้นลูกจะประกาศสิทธิในสถานภาพที่สูงมากตามนั้น

ลูกต้องไม่พลาดสิ่งใดในสิ่งนี้ ครูจะสอนทุกคน หากนักเรียนมากมายสอบผ่าน ครูก็ได้รับการประกาศเกียรติคุณและเขาก็จะได้รับลิฟท์(การเลื่อนชั้น)จากรัฐบาลด้วยเช่นกัน เป็นเช่นเดียวกันที่นี่ มากเท่าที่ลูกศึกษาอย่างดี ลูกก็จะได้รับสถานภาพที่ดีมากตามนั้น พ่อแม่ก็มีความสุขอย่างมากด้วยเช่นกัน เมื่อนักเรียนสอบผ่านการสอบของพวกเขา พ่อแม่ของพวกเขา ก็จะแจ่มขมหวาน ที่นี่ลูกแจ่มขมหวานทุกวัน แล้วเมื่อลูกสอบผ่านการสอบของลูก ดอกไม้ทองคำก็จะถูกโปรยมาให้ลูก ไม่ใช่ว่าดอกไม้จะตกมาหาลูกจากท้องฟ้าแต่ลูกจะกลายเป็นนายของปราสาทราชวังทองคำ ที่นี่ผู้คนได้ให้ทำดอกไม้ทองคำ เพื่อที่จะสรรเสริญบางคนและพวกเขาก็โปรยดอกไม้เหล่านั้นแก่บุคคลนั้น ตัวอย่างเช่น ราชชาของเดอบังกานั้นมั่งคั่งอย่างมาก เมื่อลูกชายของเขาไปต่างประเทศ เขา(ราชา)ก็จัดงานปาร์ตี้และใช้จ่ายเงินทองอย่างมากมาย เขาให้ทำดอกไม้ทองคำ แล้วโปรยดอกไม้แก่ทุกคน สิ่งนี้ทำให้เขาเสียค่าใช้จ่ายมากมาย ชื่อของเขาได้รับการประกาศเกียรติคุณ พวกเขาเคยพูดว่า: ดูซิว่าชาวบาร์ตันนั้นสูญเสียเงินทองของเขาโดยเปล่าประโยชน์ไปอย่างไร! ลูกเองก็จะไปและอาศัยอยู่ในปราสาทราชวังทองคำ ลูกควรจะมีความสุขซึ่งอย่างมากมาย พ่อพูดว่า: เพียงแต่จดจำพ่อและจงรัก และเรือของลูกก็จะข้ามฟากไป สิ่งนี้ง่ายดายอย่างมาก ลูกๆ คือแมลงเม่าที่มีชีวิต บาบานั้นคือเปลวไฟที่มีชีวิต ลูกพูดว่าอาณาจักรของเราจะได้รับการก่อตั้งในเวลาสั้นๆ บาบานั้นแท้จริงได้มาในเวลาสั้นๆ เพื่อให้ผลของความเลื่อมใสศรัทธาแก่ลูก บาบานั้นได้บอกลูกว่าท่านมาอย่างไรและสร้างโลกใหม่ของบราห์มินอย่างไร อย่างแน่นอนที่พ่อต้องมา ลูกๆ รู้ว่าลูกคือบราห์มากุมาร บราห์มากุมารี และเป็นหลานของชีพบบา นี่คือการครบถ้วนที่นำอัสตอร์รี่ ดูซิว่าต้นอ่อนของเหล่าเทพนั้นกำลังได้รับการเพาะปลูกอย่างไร! สิ่งนี้กระจ่างชัดในรูปของต้นไม้ ลูกกำลังนั่งอยู่เบื้องล่าง ลูกนั้นมีโชคอย่างมาก! พ่อผู้เป็นที่รักที่สุดนั่งอยู่ที่นั่นและอธิบายแก่ลูกว่า: พ่อได้มาเพื่อปลดปล่อยลูกจากโซ่ตรวนของราวัน ราวันได้ทำให้ลูกมีโรคภัย พ่อพูดว่า: เวลาที่ จดจำพ่อ นั่นคือ จดจำชีพบบา ด้วยสิ่งนี้ ไฟของลูกจะถูกจุดขึ้น แล้วลูกก็จะมีค่าควรแก่การโอบยบรับ มายาได้หักปีกของทุกคน อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพพาดา พ่อทางจิตพูดนมัสต์กับลูกๆ ทางจิต

**สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของตัวเอง ความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:**

1. เพื่อที่จะทำให้สติปัญญาของลูกดีและมีพลัง จงอยู่อย่างละวางจากบ่วงพันธะของร่างกายขณะที่อยู่ในร่างกาย ฝึกฝนการอยู่อย่างปราศจากร่าง ในเวลาของความเจ็บป่วย อยู่ในอาการจดจำระลึกถึงพ่อ

2. ลูกกลายเป็นลูกๆ ของแม่และพ่อเหนือโลกและดังนั้นลูกต้องกลับมาอ่อนหวาน สูงศักดิ์ มีความสงบ เต็มไปด้วยความรู้ และมีความปีติอย่างมากๆ ลูกต้องอยู่ในความสงบและก่อตั้งความสงบ

**พร:** พร: ขอให้ลูกเป็นผู้มีชีวิตสูงสุดผู้ทำตามกฎเกณฑ์การใช้ชีวิตสูงสุดและ พร้อมกันกับความผ่องแผ้วทางจิต ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน

ลูกบางคนพูดตลกและล้อเล่นผู้อื่นอย่างมากและพิจารณาว่าเป็นการทำให้สนุกสนานและเพลิดเพลิน โดยทั่วไป คุณธรรมของการทำให้เพลิดเพลินและสนุกสนานได้รับการพิจารณาว่าเป็นสิ่งที่ดี อย่างไรก็ตาม ความสนุกสนานในลักษณะที่เหมาะสมสำหรับบุคคล เวลา ชุมชน สถานที่ และบรรยากาศ นั้นเป็นสิ่งที่ดี ถ้านอกเหนือจากสิ่งทั้งหมดเหล่านั้น แม้หนึ่งในนั้นไม่ถูกต้อง และแล้วการทำให้สนุกสนานเพลิดเพลินในสถานการณ์เช่นนั้นจะเป็นความไร้สาระ และลูกก็จะได้รับประกาศนียบัตรของการเป็นผู้ที่ทำให้ผู้อื่นหัวเราะอย่างมาก แต่ก็เป็นผู้ที่พูดมากเกินไปด้วย เหตุนี้เอง การหัวเราะและล้อเล่นผู้อื่นนั้นดีเมื่อมีความผ่องแผ้วทางจิตวิญญาณ ที่ดวงวิญญาณได้รับประโยชน์จากสิ่งนั้น ให้คำพูดของลูกอยู่ภายในขีดจำกัดภายในขอบเขต และแล้วจะกล่าวได้ว่าลูกเป็นผู้มีชีวิตสูงสุดผู้ทำตามกฎเกณฑ์การใช้ชีวิตสูงสุด

**คติพจน์:** เพื่อที่จะมีพละนามย์ดีอย่างสม่ำเสมอ จงเพิ่มพลังทางจิตวิญญาณของลูก

\*\*\* โอม ชานตี \*\*\*